

ประจำวันที่ 7-13 สิงหาคม 2556

### เปิดตัวเลขเงินรับจำหน่ายข้าว ใช้ไปแล้ว 7.6 แสนล้านบาท! เกินกรอบ ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า หลังรัฐบาลดำเนินนโยบายจำหน่ายข้าวทุกเมล็ดมาตั้งแต่ฤดูกาลผลิต 54/55 ถึงฤดูกาลผลิตข้าวนาปรังปี 55/56 ที่จำกัดปริมาณรับจำหน่ายข้าวไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย รัฐบาลได้ใช้วงเงินสะสมสำหรับการรับจำหน่ายจนถึงปัจจุบันแล้ว 760,000 ล้านบาท เกินกว่ากรอบวงเงินที่ ครม.กำหนดไว้ที่ 500,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ครม.มีมติให้กระทรวงการคลังคุมวงเงินการใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบ แต่ขณะนี้มีความเป็นไปได้ไม่น้อยมากที่จะสามารถคุมกรอบวงเงินไว้ที่ 500,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 56 ได้ตามที่ ครม.กำหนด เพราะขณะนี้ได้ใช้วงเงินเกินไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท เว้นแต่กระทรวงพาณิชย์จะคืนเงินจากการระบายข้าวได้ตามจำนวน ซึ่งก็เป็นไปได้ไม่น้อย แม้ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีสัญญาการขายข้าว แต่จะได้เงินก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบข้าวแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ มติ ครม.ได้กำหนดกรอบวงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินดังนี้ 1.จากการกู้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 410,000 ล้านบาท 2.รัฐบาลกู้เงินจากสภาพคล่อง ธ.ก.ส.จำนวน 90,000 ล้านบาท และกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวเพื่อนำเงินมาคืนเงินกู้ได้ทัน ครม.มีมติให้ ธ.ก.ส.นำเงินสภาพคล่องไปสำรองใช้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ใช้เงินสำรองเป็นกรณีพิเศษแล้ว 160,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คืนเงินจากการระบายข้าวเพื่อมาชำระหนี้แล้ว 114,000 ล้านบาท จากวงเงินที่จะคืน 220,000 ล้านบาท ปีนี้ ในจำนวนนี้ได้ใช้หนี้คืนให้ ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 24,000 ล้านบาท นำมาชำระหนี้เงินกู้ที่คลังค้ำประกัน ทำให้มีวงเงินที่จะกู้เพื่อมาใช้ในโครงการนี้รวมกับวงเงินที่ยังไม่ได้กู้อีก 15,000 ล้านบาท เป็น 39,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับวงเงินที่ ครม.อนุมัติให้นำวงเงินที่จะใช้รับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอื่นอีก 47,000 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีวงเงินที่จะใช้ในการรับจำหน่ายรวม 86,000 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาลผลิต 55/56 ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้รับจำหน่ายข้าวไปแล้วราว 21 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 310,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลกำหนดกรอบการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาลผลิต 55/56 ไว้ที่ 22 ล้านตัน เป็นเงิน 340,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงคาดว่า การรับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลผลิตดังกล่าวซึ่งจะสิ้นสุดเดือน พ.ย.นี้ จะอยู่ในกรอบที่กำหนดทั้งในแง่จำนวนเงินและจำนวนข้าว

สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายที่มี นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ยังไม่สามารถปิดบัญชีโครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสต็อกข้าวจากองค์การตลาดเพื่อการเกษตร และองค์การคลังสินค้า รวมถึงข้อมูลการระบายข้าวทำให้เกิดความล่าช้า ส่วนกรณีที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานผลการตรวจสต็อกข้าวทั่วประเทศผลสรุปเบื้องต้นปรากฏว่า มีข้าวที่หายไปจากสต็อกรวม 1 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่ามีข้าวค้างสต็อกที่ยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการอยู่ 2.9 ล้านตัน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### รมว.พาณิชย์ ปิดใช้เงินรับจำหน่ายข้าวกว่า 7 แสนลบ. แต่ยอมรับเกินกรอบวงเงินที่รัฐให้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เผยการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือ โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีปี 54/55, โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังปี

55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56(ทั้งข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง) ใช้งบประมาณไปแล้วไม่เกิน 650,000 ล้านบาท และเมื่อถึงสิ้นปี 56 จะมีการปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวให้เหลือกรอบการใช้จ่ายเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติอนุมัติไว้ คือเงินกู้ 410,000 ล้านบาท และเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) อีก 90,000 ล้านบาท

"เงินที่เข้ารับจำนำเกินกรอบ 500,000 ล้านบาทในปัจจุบันสามารถทำได้ เพราะ ครม.มีมติให้ธ.ก.ส.สำรองเงินรับจำนำข้าวไปก่อนในส่วนที่ต้องใช้เงินเกิน แต่สุดท้ายจะต้องหาเงินมาคืนกระทรวงการคลัง เพื่อให้เงินไม่เกินกว่ากรอบที่กำหนด ส่วนที่มีกระแสข่าวใช้จ่ายเงินไปแล้ว 7 แสนกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าจะนำข้อมูลมาจากไหน" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

สำหรับเงินที่จะต้องหามาส่งคืนกระทรวงการคลัง เพื่อให้กรอบการใช้จ่ายเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น จะมาจากหลายแหล่ง แต่เน้นเงินที่ได้จากการระบายสต็อกข้าวรัฐบาล โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะระบายข้าวทั้งในส่วนของการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ให้กับประเทศอิรัก อิหร่าน อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น และการเปิดประมูลข้าวภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้เงินมาดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลปี 55/56 ทั้งนาปีและนาปรังนั้น ขณะนี้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 300,000 ล้านบาท มีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 22 ล้านตัน เป็นไปตามตัวเลขที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ ส่วนโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ อีก 2 สัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปในเรื่องของราคาและหลักเกณฑ์การรับจำนำ

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## **รบ.เล็งยุติโครงการจำนำข้าว ขอ 3 ปีจัดระเบียบต้นทุนรายได้ชาวนา**

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมหารือถึงการผลิตข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด จากปัจจุบันผลิตได้มากแต่ยังไม่ตรงตามความต้องการ

นายวราเทพกล่าวถึงความคืบหน้าการลดต้นทุนการปลูกข้าวว่า ได้สั่งการให้กรมการข้าวเร่งลงพื้นที่และเพิ่มจำนวนหมู่บ้านที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อลดต้นทุน พร้อมทั้งพิจารณาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมแก่การปลูกในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น "หลังเพิ่มคุณภาพข้าว ลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนด้านการตลาดแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าในอีก 3 ปี โครงการรับจำนำข้าวอาจไม่ต้องดำเนินการต่อ เพราะถือว่ารัฐบาลได้ยกระดับรายได้เกษตรกรแล้ว" นายวราเทพกล่าว และว่า ในฤดูกาลใหม่นี้ มั่นใจว่าการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจะลดลงมากเพราะได้เตรียมการดำเนินงานที่รัดกุมมากขึ้นแล้ว

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 สิงหาคมนี้ เรื่องโครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/57 หลังได้รับรายงานผลสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยใช้วิธีแบ่งพื้นที่และคิดเบี้ยประกันตามความเสี่ยงไปก่อนเพื่อให้ทันฤดูกาลผลิตที่จะถึง ส่วนการประกันภัยข้าวทั้งระบบน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีหน้า

แหล่งข่าวจากวงการประกันภัยกล่าวว่า จากการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัย และกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/57 แล้ว เบื้องต้นจะแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน โดยเกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยตามความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูก

แหล่งข่าวกล่าวว่า การแบ่งโซนประกอบด้วย พื้นที่สีเขียวอ่อน มีค่าเบี้ยต่ำสุดที่ 120 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรยังเสียค่าเบี้ยประกันเท่าเดิม 60 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเขียวค่าเบี้ย 230 บาทต่อไร่ เกษตรกรเสียเพิ่มเป็น 70 บาทต่อไร่ สีเขียวเข้ม 350 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 80 บาทต่อไร่ สีเหลือง 440 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 90 บาท

ต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุดคือสีแดง เป็นพื้นที่แถบภาคกลาง อัตราค่าเบี่ย 470 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 100 บาท ต่อไร่เท่านั้น ที่เหลือรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาอยู่ในระบบประกันภัย คาดจะใช้เงินภาครัฐประมาณ 300-450 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าใน อัตรา 10 บาทต่อไร่เหมือนเดิม

ที่มา นสพ.มติชน

## “พาณิชย์”จัดงานตอกย้ำข้าวไทยไร้สารพิษ พร้อมเดินสายขายต่างประเทศ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “มหกรรมข้าวไทย ไร้สารพิษ เพื่อคนไทยและชาวโลก” ณ บริเวณท่าข้าวกำนันตรัง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2556 ว่า เป็นการยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งต่างประเทศที่ยอมซื้อข้าวไทยในราคาที่แพงกว่าของคู่แข่ง เพราะเขามั่นใจว่าปลอดภัย ไร้สารพิษ

“ถ้าในประเทศไม่เชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย ต่างประเทศที่เขาเชื่อมั่นอยู่แล้ว ก็จะไม่เชื่อมั่นไปด้วย อย่างตอนที่ไปขายข้าวที่อิหร่าน เขาก็มีการติติงมาว่า การที่มีกรกล่าวหาว่าข้าวไทยมีสารพิษ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย ซึ่งเชื่อว่าหลังการจัดงานนี้ จะทำให้ข้าวไทยเป็นที่เชื่อมั่นมากขึ้นตามลำดับ” นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ข้าวข้าวไทยปนเปื้อนสารพิษในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้าวไทยถูกต่อรองราคา และขายได้ยากขึ้น แต่จากที่รัฐบาลได้มีการชี้แจงและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการปนเปื้อนสารพิษ ต่างชาติมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งทั้ง อิรัก จีน อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ มีความต้องการซื้อข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะเดินทางไปเจรจาขายข้าวกับประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า สำหรับราคาจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ ปี 2556/57 ที่ชาวนาต้องการตันละ 1.5 หมื่นบาทนั้น รัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะมีการหารือและให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ โดยการรับจำนำเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับราคาข้าวเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแต่ละปีรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะใช้เงินไม่เกินฤดูกาลละ 3 แสนล้านบาทในการรับจำนำ และจะขาดทุนไม่ควรเกินรอบละ 1 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและส่งเสริมให้ข้าวไทยปลอดภัยไร้สารพิษ ดังนี้ 1.จะร่วมกันปกป้องข้าวไทยให้ปลอดภัยไร้สารพิษ 2.จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพข้าวไทย และ 3.จะเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน กำกับดูแล ปราบปราม ตรวจสอบทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังมีการประมูลซื้อข้าวสาร โดยสามารถจับคู่ซื้อขายได้ 5 คู่ ปริมาณรวม 1.05 หมื่นตัน รวมมูลค่า 166.75 ล้านบาท เป็นข้าวหนึ่ง 5 พันตัน ข้าวหอมมะลินครสวรรค์ 500 ตัน ข้าวขาว 5% 5 พันตัน

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

## รมช.พาณิชย์เผยมีข้าวเข้าร่วมโครงการจำนำกว่า 6 ล้านตัน

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีโสภณพาณิชย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ระบุว่าขณะนี้ มีข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำประมาณกว่า 6 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการรับจำนำข้าวรอบนี้วันที่ 15 กันยายน 2556 จะมีข้าวเข้าโครงการตามเป้าหมาย 7 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจากจากการดำเนินการเข้มงวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำนำลดลง โดยเฉพาะการลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์เกษตรกร ขณะที่การกำหนดราคารับจำนำข้าวรอบใหม่ยังอยู่ระหว่างการหารือกับทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมทั้งราคาและเงื่อนไขการรับจำนำ โดยมีหลายแนวทางที่มองว่าจะเป็นไปได้ เช่น หากคงราคารับจำนำเดิมที่ 15,000 บาทต่อตัน จะต้องจำกัดปริมาณการรับจำนำ และหากต้องการให้รับจำนำข้าวไม่จำกัดปริมาณก็ควรลดราคารับจำนำลงเพื่อให้มีความสมดุล อย่างไรก็ตาม

ตามไม่ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์หรือการปรับราคารับจำหน่าย ยืนยันว่าจะส่งผลดีต่อตลาดโดยรวมทั้งด้านการแข่งขันและยกระดับราคาข้าวในตลาด

นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดประมูลข้าวรอบใหม่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 100,000 ตัน ข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียวอีกประมาณ 100,000 ตัน โดยจะเปิดประมูลแบบยกโกดังเพื่อบริโภคในประเทศและการส่งออก โดยพร้อมที่จะให้เอกชนตรวจสอบคุณภาพข้าวโรงสีที่จะนำข้าวมาประมูล ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะนำข้าวคุณภาพดีมาเปิดประมูลให้กับเอกชนอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการยื่นซองประมูลได้ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

**ที่มา สำนักข่าวไทย**

## **ยรรยงเผยผู้ส่งออก 30 รายสำรองข้าวไม่พอ**

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสต็อกสำรองข้าวตามกฎหมายของผู้ส่งออก จำนวน 30 ราย พบว่ามีผู้ส่งออกจำนวนหนึ่งมีข้าวไม่เต็มตามปริมาณ สต็อกที่กฎหมายกำหนด คือ 500 ตัน โดยพบว่าบางส่วนมีเพียง 30 ตัน หรือ 450 ตันเท่านั้น ซึ่งผู้ส่งออกอ้างว่า ภาวะตลาดตึงตัวจำเป็นต้องตัดสต็อกข้าวที่มีอยู่ออกขายไปก่อนแทนที่จะสั่งซื้อข้าวทั่วไปจากตลาดมาส่งมอบให้ลูกค้า และผู้ส่งออกบางส่วนอ้างว่าเก็บข้าวไว้ในโกดังที่ต่างจังหวัดไม่ได้มีปริมาณขาดสำรองตามที่เข้าใจ ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป หากพบว่ารายใดจริงใจไม่สต็อกข้าวตามปริมาณสำรองที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีคือปรับ 600 บาท จำคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะมีผลต่อเนื่องคือการถอนใบอนุญาตการส่งออกข้าวด้วย ส่วนผู้ส่งออกอื่นที่มีอยู่ในระบบรวม 200 รายก็จะเร่งทยอยเข้าตรวจสอบสต็อกต่อไปเช่นกัน

ส่วนการขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ล่าสุดประเทศอิหร่านแจ้งว่าพร้อมจะรับมอบข้าวในวันที่ 1 ต.ค. นี้ และกรมการค้าต่างประเทศมีแผนจะเข้าไปทำตลาดอิรักเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากอิรักเป็นประเทศที่มีความต้องการบริโภคข้าวจำนวนมากเพราะผลิตได้ปริมาณน้อย ขณะเดียวกัน ทั้งอิรักและอิหร่านมีลักษณะการบริโภคคล้ายกันคือ ต้องเป็นข้าวคุณภาพดีโดยไม่เกี่ยงราคา

นายยรรยง กล่าวอีกว่า การระบายข้าวเป็นการทั่วไป เร็วนี้ จะกำหนดเกณฑ์การเปิดประมูลครั้งต่อไป ซึ่งจะปรับเงื่อนไขให้มีความขึ้น เพื่อให้ผู้ส่งออกสะดวกและสนใจให้เข้ามารวมเสนอราคาซื้อให้มากขึ้น เช่น การปรับโกดังที่จะขายจะต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เป็นโกดังที่อยู่ใกล้ผู้ส่งออก เพื่อลดภาระค่าขนส่ง แต่จะให้คงการกำหนดราคากลางไว้ เพราะการขายข้าวแต่ละครั้งจะต้องให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเข้าดูคุณภาพข้าวในแต่ละโกดังที่เปิดประมูล เพื่อลดข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพข้าว ไว้ต่อไป

"ก็เชื่อว่าเปิดประมูลรอบต่อๆ ไป ก็จะทำให้เงื่อนไข หรือ ข้าวที่จะขาย ง่ายและสะดวกกับผู้ส่งออกให้ ได้มากที่สุด เพื่อจะได้มีคนมาเสนอราคามาก ๆ แต่ที่ยังคงไว้คือ แต่ละล็อตจะไม่ขายข้าวจำนวนมากๆ เพื่อไม่ให้กระทบราคาตลาด"นายยรรยง กล่าว

ส่วนผลการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556 ที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจคุณภาพข้าวแล้วพบว่าไม่มีสารพิษตกค้าง ทั้งในส่วนข้าวสารบรรจุถุงและข้าวที่ผ่านขั้นตอนพร้อมบริโภค ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่คณะกรรมการต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาตรวจคุณภาพข้าวต้องคำนึงถึงการตรวจสอบต้องดำเนินการไปจนถึงขั้นข้าวที่พร้อมบริโภค เพราะต้องผ่านทั้งขั้นตอนการซาวข้าว และการหุงด้วยอุณหภูมิ จุดเดือดซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อโรคและขจัดสารพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากขั้นตอนการเก็บรักษาในคริวเรือนและจากร้านค้าจำหน่าย

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**



## พณ.เผยผลตรวจข้าวถุงไม่พบสารตกค้าง

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือ ศปชส. ว่า ได้เพิ่มคณะกรรมการเข้ามาอีก 3 หน่วย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อร่วมตรวจสอบปัญหาสารตกค้างในข้าว โดยวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้สุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุงโดยเริ่มจาก 11 ยี่ห้อ เช่น ตราดอกบัว พนมรุ่ง และตราขวัญเรือน เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีปริมาณสารเมทิลโบไมด์ที่อยู่ในระดับอันตราย

ทั้งนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพิ่มการกำหนดมาตรการตรวจสอบข้าว ไปจนถึงกระบวนการปลูก หลังจากการหุงต้มด้วย เพื่อตรวจปริมาณสารเมทิลโบไมด์ รวมทั้งสารตกค้างอื่นๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

ขณะที่ ภาคเอกชน ยังยืนยันว่าข้าวสารของไทยมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ จะมีการจัดงาน ข้าวไทยปลอดภัยไร้สารพิษ ที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆ รวมทั้งจะร่วมปฏิญญาว่าจะผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยร่วมกัน

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้าวในโกดังของผู้ส่งออก ขณะนี้ ได้ตรวจสอบแล้วประมาณ 30 ราย จากทั้งหมดเกือบ 200 ราย เบื้องต้นพบหลายรายที่ไม่ปริมาณข้าวน้อยกว่า 500 ตันตามที่กฎหมายกำหนด แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงเจตนาการกระทำผิด ซึ่งหากจงใจพบไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## วราเทพแจงแนวทางขึ้นทะเบียนจำหน่ายข้าว

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/57 แล้ว โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 การประชาคมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 -14 กรกฎาคม 2557 และการออกไปรับรองตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 -15 กันยายน 2557

นายวราเทพ กล่าวว่าเป็นต้องซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบปี 2556/57 เพราะกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทบทวนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การรับขึ้นทะเบียน จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและตระหนักถึงโทษในการแจ้งข้อมูลหรือใช้เอกสารเท็จ พร้อมทั้งเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเกษตรกรที่ขอขยายครัวเรือนจะต้องนำเอกสารการรับรองการขยายครัวเรือนจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านมาแสดง และเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนและเป็นเจ้าของผลผลิตในแปลง หากไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้สมาชิกที่มีชื่อในทบก. ไปขึ้นทะเบียนแทน

ขั้นตอนที่ 2 การประชาคม แบ่งเป็น การประชาคมกลุ่มย่อย 5 - 10 ราย และลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกัน หากแจ้งข้อมูลเท็จ จะตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม และการประชาคมภาพรวม จะมีมาตรการเข้มงวด โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบล และแผนที่ภาษีที่ดินของ อบต. (ถ้ามี) ประกอบการประชาคมภาพรวมทุกราย และให้เกษตรกรชี้ที่ตั้งแปลงบนภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนี้ ในการตรวจสอบพื้นที่ จะมีการเพิ่มการสุ่มตรวจวัดพื้นที่ปลูกจาก 10% เป็น 20% โดยเน้นให้ตรวจสอบกลุ่มที่ไม่มีสัญญาเช่า หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงร้อยละ 70 และ

ตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย GPS จาก 10% เป็น 20% โดยเน้นให้ตรวจสอบกลุ่มที่ไม่มีสัญญาเช่า หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ มาแสดงร้อยละ 70

และ ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง มีการเข้มงวดการพิมพ์และการจ่ายใบรับรองให้ถูกต้องและทันเวลา ซึ่งเกษตรกรที่มารับใบรับรองแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มารับแทนและเพิ่มคำเตือนในใบรับรอง “ให้ใช้ สิทธิจำหน่ายผลผลิตตามจำนวน ที่ได้จากการปลูกจริงเท่านั้น การขายใบรับรองและยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิในใบรับรอง ของตัวเอง มีความผิดตามกฎหมาย”

"กรณีที่เกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จ จะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจาก เดิม 1 ปี เป็น 3 ปี และมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 2556 (ตัดยอดข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2556) พบว่า มีการขึ้นทะเบียน แล้ว 4,212,031 ครัวเรือน ผ่านประชาคม 4,165,028 ครัวเรือน ออกใบรับรอง 4,127,319 ครัวเรือน ดังนั้น การขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ให้ใครมาใช้สิทธิแทน ทั้งนี้ การดำเนิน โครงการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชาวนา รวมทั้งมีความมั่นคงและ แน่นนอนในราคาผลผลิตที่ขายได้" นายวราเทพ กล่าว

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด (ตัดยอดข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2556) พบว่า มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 1,098,502 ครัวเรือน ผ่านประชาคม 1,078,159 ครัวเรือน ออกใบรับรอง 1,069,449 ครัวเรือน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## รบ.จ่อเคาะจำนำข้าว ให้หมิ่นห้าปีละครึ่ง ลดเงินไม่เกินแสนล.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)เปิดเผย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ถึงความคืบหน้าการกำหนดราคารับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2556/2557ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปราคา รับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 เพราะต้องหารือและทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมอีก เพื่อให้ รับทราบ

สถานการณ์การค้าข้าว รวมทั้งต้องร่วมกันรักษาวินัยทางการเงินและการคลังของประเทศด้วยทั้งนี้ มองว่า หากกำหนดหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวราคาเดิมตันละ 1.5 หมื่นบาท แต่ให้เกษตรกรรับจำนำได้เพียงปีละ 1 ครั้งนั้น เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งจะใช้งบเงินของโครงการไม่เกิน 3 แสนล้านบาทต่อปี เพราะจะทำให้ตัวเลขขาดทุน เฉลี่ยประมาณ 8 หมื่นล้านบาทหรือไม่เกิน 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังต้องหารือเพิ่มเติมร่วมกันอีก แต่ต้องได้ ข้อสรุปชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์นี้ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวต่อว่า เบื้องต้นมีความเห็นตรงกันกับกลุ่มเกษตรกร ที่จะปรับหลักเกณฑ์กรณีตัวแทน เกษตรกรที่ประจำจุดรับจำนำ ต้องคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสมาคมชาวนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อ วิพากษ์วิจารณ์ กรณีตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ อาจเป็นพวกเดียวกับโรงสี นอกจากนี้ จะเร่งจัดทำระบบ ออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เปิดจุดจำนำ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบปริมาณรับจำนำและสต็อกข้าวให้แล้ว เสร็จทันก่อนเปิดรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 ในเดือนตุลาคมนี้

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทยกล่าวถึงแนวทางรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 ของรัฐบาลที่รับจำนำราคา 15,000 บาท/ตัน 1 รอบการผลิตใน 1 ปีว่า วันที่ 6 สิงหาคม นายนิวัฒน์ธำรงเรียก ตัวแทนสภาเกษตรกรฯ และตนไปหารือไม่เป็นทางการในเรื่องนี้ โดยชาวนาส่วนใหญ่ไม่ตอบรับแนวคิดดังกล่าว และ ถ้ามว่ารัฐบาลจะมีแนวทางใดช่วยเหลือชาวนาบ้าง เชื่อว่าหลังวันที่ 11 สิงหาคม ชาวนาน่าจะมีอะไรที่ชัด เพราะวันที่ 1 ตุลาคมชาวนาจะเข้าโครงการได้ทันที

ขณะที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลประเทศอิรักงัดซื้อข้าวจากประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากข้าวไม่ได้คุณภาพว่า หลังรับทราบเรื่องดังกล่าว ได้หารือกับรองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เพื่อเร่งแก้ปัญหา ซึ่งระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคมนี้ มอบหมายให้นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำคณะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปหารือกับทางการอิรัก เพื่อพูดคุยเรื่องการขายข้าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการซื้อข้าวจากไทยถึง 1 ล้านตันต่อปี ถือว่าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ตนจึงอยากจะขอคุณพ.ต.ท.ทักษิณ ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อที่รัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหา

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## ธ.ก.ส.ตีมัน'หมิ่นห้า"จำหน่ายข้าว'รอบใหม่แหะรัฐอัมเกษตรกร

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงแนวคิดของกระทรวงพาณิชย์ในการคงราคารับจำหน่ายข้าวฤดูกาลใหม่ ปีการผลิต 2556/57 ไว้ที่ 15,000 บาทต่อตัน แต่ให้ลดการรับจำหน่ายเหลือ เพียงรอบเดียวต่อครัวเรือน ว่า ยังไม่ขอลงความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว เพราะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ยังไม่มีข้อยุติเรื่องนี้ ส่วนตัวเกรงว่าหากรอบนี้รัฐบาลยอมรับจำหน่ายข้าวที่ตันละ 15,000 บาท ในรอบหน้าเกษตรกรอาจจะเอาราคาข้าว ที่ลดลงมาเป็นข้ออ้างขอให้รัฐบาลเปิดการรับจำหน่ายข้าวได้อีก

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นห่วงสถานการณ์ภาคเกษตรของไทยในอนาคต เพราะจากการสอบถามครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่ พบว่าจะไม่รับช่วงการทำนาและอาชีพเกษตรกรต่อจากรุ่นพ่อแม่

ประกอบกับการทำนาในปัจจุบัน เช่น ในพื้นที่ภาคกลางมีการทำนาแบบเป็นระบบ ใช้เครื่องจักร และใช้วิธีจ้างคนทำ แทน ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุน คนที่ทำนาจริงๆ ก็ใช้วิธีการเช่าที่ดินทำกิน ทำให้เกรงว่าอาชีพชาวนาในอนาคตจะขาดคนสืบทอด จึงต้องหาทางให้รุ่นลูกหลานสนใจเข้ามาสานต่อโดยอาจใช้เครื่องมือมาช่วยทุ่นแรง และใช้วิธีการจัดรูปที่ดินใหม่เพื่อรองรับการใช้เครื่องมือทางการเกษตรมากขึ้น

"อาชีพชาวนาเชื่อว่าขาดความต่อเนื่องแน่ เพราะลูกหลาน ไม่สานต่อ หากต้องการให้คนรุ่นนี้มาทำการเกษตร รัฐต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเรื่องการจัดปฏิรูปที่ดินให้เอื้อต่อการใช้เครื่องมือ และจัดระบบค้ำนา ทางน้ำเข้าและออก ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก ถือเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาภาคเกษตร" นายสุพัฒน์กล่าว

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนสภาเกษตรกร แห่งชาติ มาหารือถึงแนวทางการรับจำหน่ายข้าวเปลือกในโครงการ การรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ปี 2556/57 ที่ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งข้อเสนอของสภาเกษตรกร แห่งชาติต้องการให้รัฐบาลยังคงใช้ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกที่ตันละ 15,000 บาทเป็นหลัก และอาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางอย่าง เพื่อให้รัฐบาลสามารถประหยังบประมาณแม้จะรับจำหน่ายในราคาสูงเท่าเดิม

ทั้งนี้ รมว.พาณิชย์ ได้รับ ข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และจะเชิญเกษตรกรจากสมาคมอื่นๆ มาหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอ และหาข้อสรุปการรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ให้ทันกับที่ผลผลิตออกมา.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## คลังเสนอประกันภัยข้าวเข้า กรม.

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 56/57 ได้ข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเตรียมเสนอให้ กรม. พิจารณาในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ โดยคิดการใช้วิธีแบ่งพื้นที่และคิดเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพื้นที่ เพื่อให้ทันฤดูกาลผลิตข้าวในปีนี้ จึงต้องประกันในบางส่วน

ส่วนแนวทางการประกันภัยข้าวทั้งระบบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีหน้า เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานการจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาลกรณีเกิดภัยพิบัติพื้นที่เพาะปลูก ในแต่ละปีจะใช้เงิน

ประมาณ 12,000 ล้านบาท จากตัวเลขเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวของไทยประมาณ 60 ล้านไร่ เฉลี่ยสถิติความเสียหายแต่ละปีมีเพียง 9 ล้านไร่ ดังนั้น หากรัฐบาลจ่ายค่าเบี้ยประกันทั้งหมดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยควรอยู่ในระดับต่ำ เพราะยังมีพื้นที่เหลืออีก 51 ล้านไร่ ไม่ต้องเคลมค่าความเสียหาย จึงต้องต่อรองกับบริษัทประกันภัยด้วย

แหล่งข่าวจากวงการประกันภัยเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัย และกระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 56/57 ด้วยการจัดโซนนิ่งแบ่งพื้นที่ทำประกันภัยข้าว 5 ประเภท ด้วยการให้เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูก ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวอ่อน คิดเบี้ยประกันต่ำสุด 120 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเขียวจ่ายเบี้ยประกัน 230 บาทต่อไร่ ขณะที่เกษตรกรต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเป็น 70 บาทต่อไร่

สีเขียวเข้มเบี้ยประกัน 350 บาทต่อไร่ ชาวนาจ่ายเบี้ยประกัน 80 บาทต่อไร่ สีเหลือง 440 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 90 บาทต่อไร่ ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด คือ สีแดง ค่าเบี้ยประกันสูงสุด 470 บาทต่อไร่ แต่ให้ชาวนาจ่ายเบี้ยประกันเพียง 100 บาทต่อไร่เท่านั้น โดยมองว่าค่าเบี้ยเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของพื้นที่ เช่น สีแดง คิดเบี้ยสูงสุดจะอยู่ในแถบจังหวัดภาคกลาง เช่น พระนครศรีอยุธยา เพราะมีความเสียหายประมาณร้อยละ 31 ของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น ส่วนเบี้ยประกันที่เหลือจากเกษตรกรจ่ายรัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้ เพื่อจูงใจให้ชาวนาเข้ามาอยู่ในระบบประกันภัย คาดใช้เงินงบประมาณ 300-450 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยจ่ายชดเชยให้กับลูกค้าเท่าเดิม 10 บาทต่อไร่

รัฐบาลตั้งเป้าหมายตั้งชาวนาทำประกันภัยปีนี้ประมาณ 1.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 800,000 ไร่ สำหรับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากภัยเกิดจากธรรมชาติได้รับ 1,111 บาทต่อไร่ และกรณีภัยศัตรูพืชและโรคระบาดได้จะได้ค่าสินไหม 555 บาทต่อไร่ ส่วนการจ่ายชดเชยสำหรับพื้นที่ภัยพิบัติจากรัฐบาลยังคงจ่ายในราคา 1,111 บาทต่อไร่เช่นกัน โดยทางบริษัทประกันภัยในประเทศจะรับความเสี่ยงไว้ร้อยละ 10 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90 จะส่งต่อประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ

สำหรับการใช้เงินงบประมาณจ่ายชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรทั้งระบบในพื้นที่ 60 ล้านไร่ ชดเชยความเสียหายเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จ่ายสูงสุด 30,000 ล้านบาท จ่ายต่ำสุด 5,000 ล้านบาทต่อปี และหากต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหาย 1,111 บาทต่อไร่ ต้องใช้เงินประมาณ 66,000 ล้านบาท ส่วนประเมินความเสียหายจะต้องปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยใหม่ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมารัฐบาลต้องประเมินเองทั้งหมด จึงต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันในปีนี้อาจจะรับประกันทั้งระบบ

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## **พาณิชย์เร่งหาเงินมัดจำประมูลข้าว 250 ล้าน**

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ประชุมได้หารือถึงการนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว มาเปิดประมูลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ซึ่งคงไม่สามารถเปิดประมูลได้ตามกำหนดเดิมวันที่ 15 ส.ค.นี้ เพราะติดปัญหาที่ผู้ขายสินค้า หมายถึงองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพราะเป็นผู้ดูแลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล จะต้องหาเงินมาวางเป็นค้ำมัดจำให้กับเอเฟตก่อนดำเนินการซื้อขาย ในเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์กำหนดจะเปิดประมูลในเอเฟต 500,000 ตันจนถึงสิ้นปีนี้ จึงต้องหาเงินมาวางมัดจำสูงถึง 250 ล้านบาท

"ตอนนี้ยังไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนมาวางค้ำประกันได้บ้าง จะเอาเงินของอคส.ก็นำมาได้ ถ้าขาดทุนมากๆ จะไม่ยุติธรรมกับอคส. จึงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลางก่อน แต่สื่อ



ตแรกคาดจะเปิดประมูลลอตตลาดก่อนสัก 100,000 ตัน คิดเป็นเงินที่จะต้องวางมัดจำราว 80 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่น และค่าภาษีให้เอเฟตด้วย น่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์นี้"นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลในเอเฟต อาจทำให้รัฐได้กำไร หรือขาดทุนก็ได้ ขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายกันในอนาคต หากราคาขึ้น ก็ได้กำไร แต่ถ้าลดลงก็อาจขาดทุนได้ แต่ก็ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล นอกจากนี้ ในกลางสัปดาห์หน้า กรมการค้าต่างประเทศ น่าจะออกประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) การประมูลข้าวสารของรัฐบาล คาดจะเปิดประมูลราว 200,000 ตัน ทั้งข้าวหอมจังหวัด ข้าวเหนียว และข้าวขาว

ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ราวสัปดาห์หน้า กรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางไปเจรจากับประเทศอิรัก ที่ขณะนี้จะกลับมานำเข้าข้าวอีกครั้ง หลังจากหยุดนำเข้าไป 3 ปี คาดว่าน่าจะมีความต้องการประมาณ 300,000-1 ล้านตัน โดยไทยจะเสนอขายทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว ขณะที่การเปิดประมูลข้าวเปลือกนั้น ในอีก 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะเปิดประมูลล็อตใหม่ได้ ทั้งนี้ จากการเปิดระบายข้าวรัฐบาล 2 ครั้งที่ผ่านมา ตนได้อนุมัติขายให้ผู้เสนอซื้อไปแล้วรวม 220,000 ตัน เป็นข้าวขาว 100,000 ตัน และข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวหนึ่งอีก 120,000 ตัน

รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ กล่าวถึงการกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี 56/57 ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดราคารับจำนำที่แน่นอน อยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มเกษตรกร แต่ที่เห็นตรงกันคือ จะพยายามกำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบวงเงินไม่เกินฤดูกาลละ 300,000 บาท และขาดทุนได้ 80,000-100,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ขัดวินัยการคลัง และให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ คาดว่าในอีก 2 สัปดาห์น่าจะได้ข้อสรุป และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาได้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## **โรงสีเตรียมร้อง ก.พาณิชย์ยกเลิกห้ามขนย้ายข้าวหอมมะลิภาคอีสานข้ามเขต**

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า กลุ่มโรงสีภาคอีสานเตรียมทำหนังสือถึงนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทบทวนมาตรการห้ามขนย้ายข้าวสารข้ามเขตของ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนได้รับอนุญาต เนื่องจากกระทบการค้าปกติและสร้างภาระต้นทุนถูกเรียกเก็บเงินจากการขนย้ายข้าว รวมทั้งเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการป้องกันและนำระบบไอทีมาใช้ในการควบคุมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว น่าจะผ่อนปรนมาตรการที่เป็นการกีดกันการค้าปกติ

ทั้งนี้ ในหนังสือร้องเรียนจะร้องขอให้นายนิวัฒน์ธำรง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณายกเลิกการใช้มาตรการห้ามขนย้ายข้าว ซึ่งขณะนั้นวิตกเรื่องการลักลอบนำเข้าข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้านและนอกพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเข้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีหรือหอมจังหวัดเข้ามาสวมสิทธิ์จำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ

"พิสูจน์แล้วว่า 2 ปีที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดเรื่องดังกล่าว แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระเจรจาเจ้าหน้าที่รัฐในการออกไปอนุญาตและขนย้ายข้าว เพื่อการค้าขายปกติ และเมื่อมีระบบคุมทุจริตแล้วน่าจะยกเลิกให้การค้าข้าวปกติดีขึ้น และดูจากตัวเลขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรู้แล้วว่าข้าวหอมมะลิจะออกเท่าไร ปีหนึ่งก็ไม่เกิน 3 ล้านตันข้าวเปลือกและจำกัดวงเงินจำนำต่อครอบครัวอยู่แล้ว หากจำนำเกินก็ตรวจสอบได้ว่าการทุจริตหรือไม่ ดีกว่าออกกฎหมายอย่างนี้ และไม่จำเป็นต้องเปิดให้โรงสีนอกพื้นที่อีสานข้ามเขตมารับจำนำจนเป็นเหตุหนึ่งต่อการปลอมปนข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมอื่น เพื่อเก็งกำไรส่วนต่างจากราคาจำนำห่างกันถึงตันละ 2,000-3,000 บาท" แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ โรงสีเคยทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และขอเข้าชี้แจงก็ได้รับการปฏิเสธมาตลอด เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใหม่ อยากขอให้โรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าชี้แจงปัญหา ก่อนที่จะออกหลักเกณฑ์รับจำนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/2557 เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งมาตรการห้ามขนย้ายข้าวหอมมะลิแยกความเข้มงวดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 10 จังหวัด จะถูกห้ามขนย้ายยกเว้นได้รับใบอนุญาตจากค้าภายในจังหวัดทั้งขนย้ายเข้าและออก

จากจังหวัดนั้น ส่วนอีก 10 จังหวัดที่ไม่ได้ติดชายแดนโดยตรง จะห้ามขนย้ายออกจากพื้นที่นอกจากได้รับใบอนุญาต ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการค้าข้าวร้องเรียน เพราะติดในเรื่องเงื่อนไขเวลาราชการ วันหยุดราชการ และพื้นที่โรงสีติดรอยต่อ 2 จังหวัด จนกระทบต่อการจำหน่ายของชาวนาที่ต้องเลือกโรงสีในจังหวัด แม้จะได้ราคาจำหน่ายสูงกว่า เพราะติดในเรื่องระเบียบ

ที่มา สำนักข่าวไทย

## สภาที่ปรึกษาจีลัดต้นทุนผลิต แก้ปัญหา'ข้าว'

สภาที่ปรึกษาจีลัดต้นทุนผลิต แก้ปัญหา'ข้าว'อย่างยั่งยืน ซึ่งมาตรการพยุงราคาหรือรักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปัจจุบันข้าวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญ

ขณะที่ภาครัฐยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง และยังมีการคุกคามจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงและโรคศัตรูพืช ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อข้าวไทย

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่รายงานการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยระบุว่าที่ผ่านมาทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาระยะยาวในลักษณะเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ ด้วยมาตรการพยุงราคาหรือรักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าว เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวในภาพรวมตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มจากการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตลาดข้าวเปลือก การสีแปรสภาพ และการตลาดข้าวสาร ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวจำเป็นต้องดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการเพื่อไม่ต้องเป็นภาระงบประมาณของประเทศอีกต่อไป

ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาฯ ระบุว่าจุดแข็งของข้าวไทยคือมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความมั่นคงทางอาหาร มีกำลังการผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งปลูกข้าว มีพันธุ์ข้าวหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละระดับ มีตลาดข้าวหลากหลายระดับ และข้าวไทยมีชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก แต่จุดอ่อนคือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงกว่าคู่แข่ง ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะปุ๋ยและสารเคมี

ขณะที่ผู้ผลิตข้าวเปลือกเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดอำนาจการต่อรองด้านการตลาด การจัดสรรผลประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตยังเป็นแบบแยกส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่สอดคล้องกับต้นทุนและเวลาดำเนินการในแต่ละกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก การรวบรวมและการแปรสภาพเป็นข้าวสาร และภาครัฐยังต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนและช่วยเหลือการผลิตผ่านนโยบายของรัฐไปยังเกษตรกร

นอกจากนั้น ยังมีอุปสรรคด้านข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งสร้างข้อจำกัดให้ข้าวไทย แต่เปิดโอกาสให้ประเทศคู่แข่งรายใหม่ที่ได้สิทธิพิเศษทางการค้า โดยคู่แข่งรายใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น แต่ข้าวไทยยังมีโอกาสจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย

สภาที่ปรึกษาฯ ระบุว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาระยะยาวประสบความสำเร็จตลอดห่วงโซ่ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมกลไกตลาดให้ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ส่วนการบริหารจัดการต้องให้มีโครงสร้างการแบ่งปันรายได้ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่เกษตรกร พ่อค้า โรงสี ผู้ส่งออกและผู้บริโภค

ส่วนในด้านการผลิต รัฐต้องจัดพื้นที่ทำนาให้เพียงพอ โดยเร่งออกพ.ร.บ.คุ้มครองพื้นที่เกษตรกร โฉนดที่ดินทำกินผืนแรก จัดหาที่ดินให้เกษตรกรตามรายภูมิภาค เร่งผลักดันออกโฉนดชุมชนในการจัดพื้นที่สาธารณะของรัฐที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว การจัดโซนนิ่ง การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์ ปริมาณน้ำ คุณภาพดิน น้ำ และระบบชลประทาน เพื่อกำหนดจุดส่งน้ำตามโซนนิ่งที่ชัดเจน

นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมการใช้ระบบสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการจัดเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ข้าว ปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ภายในและต่างประเทศ ตามประเภทของตลาดเพื่อใช้วางแผนการผลิตและยกระดับคุณภาพข้าวของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการวิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละพันธุ์ข้าว สร้างมาตรฐานวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คัดแยกคุณภาพข้าวตามเกรดตรงตามสายพันธุ์ ทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าร่วมกับโรงสีกับเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับด้านการบริหารจัดการโครงสร้างการแบ่งปันรายได้นั้น ภาครัฐควรตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้าว เป็นเครื่องมือในการควบคุมและรักษาผลประโยชน์ทุกฝ่าย โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเพื่อช่วยลดภาระการอุดหนุนของรัฐบาล โดยรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสู่ต่างประเทศต้องมีองค์การทำหน้าที่กำหนดราคากลางในการคำนวณผลตอบแทนให้กับเกษตรกรและโรงสีตามสัดส่วนเช่น ให้เกษตรกร 80% ของรายได้ทั้งหมด และปันส่วนให้โรงสีซึ่งเป็นผู้รวบรวม 20%

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานพิจารณาข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน เพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาคการผลิต ด้านการตลาด การบริหารจัดการโครงสร้าง และการแบ่งปันรายได้ โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) แยกข้อเสนอออกเป็นแต่ละส่วนตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อให้แต่ละหน่วยงานเสนอความเห็นและส่งกลับมายังกระทรวงฯ ภายใน 20 วัน หลังจากนั้นจะจัดสัมมนาร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

"ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาในด้านการผลิตถือว่าสอดคล้องกับแผนการจัดโซนนิ่งของกระทรวงฯ ส่วนด้านการตลาดซึ่งภาคเอกชนเสนอให้การซื้อขายเป็นสินค้าล่วงหน้า เป็นสิ่งที่ภาครัฐไม่เคยมีแนวคิดมาก่อน ภาครัฐจึงต้องนำความเห็นจากการสัมมนาประกอบาทบทวนยุทธศาสตร์เรื่องข้าวของไทยต่อไป"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## ดิ อี โคโนมิสต์'เดือนจำหน่ายข้าวไทยล้มเหลว

นิตยสารดิ อี โคโนมิสต์ ซึ่งเป็นสื่อตั้งต้นเศรษฐกิจจากอังกฤษ ฉบับล่าสุดวิเคราะห์นโยบายรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่า กำลังสร้างภาระให้กับฐานะการคลังของประเทศอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาสูงกว่าราคาตลาดสองเท่า หรือซื้อมาในราคาเฉลี่ย 15,000 ต่อตัน โดยคาดว่า ต้นทุนในการซื้อข้าวจากชาวนาไทยในปีนี้จะมากถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.7 แสนล้านบาท เทียบเท่ากับ 4% ของจีดีพี จากปีก่อนหน้าที่ใช้เงินไป 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์

นิตยสารฉบับดังกล่าว ระบุว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายประชานิยมของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการดึงคะแนนนิยมทางการเมืองจากชาวนาซึ่งเป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ทักษิณซึ่งหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศสั่งให้รัฐบาลนี้ดำเนินโครงการดังกล่าว และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังคงตั้งใจเดินหน้าต่อไป เนื่องจากห่วงคะแนนเสียงจากชาวนา หลังจากที่รัฐบาลพยายามจะลดราคาจำหน่ายลงเหลือ 13,500บาทต่อตัน แต่ถูกต่อต้านจากชาวนา

ดิอีโคโนมิสต์เตือนว่า นโยบายนี้ได้ทำให้ประเทศไทยหลุดจากตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ตกมาอยู่ในอันดับสามเมื่อปีที่ผ่าน โดยถูกคู่แข่งสำคัญคืออินเดีย และ เวียดนามแซงหน้าไป เนื่องจากสองประเทศนี้ขายข้าวในตลาดโลกในราคาที่ต่ำกว่าประเทศไทยมาก

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ขายข้าวให้กับรัฐบาลต่างประเทศได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้มีข้าวค้างสต็อกมากถึง 18 ล้านตัน คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของข้าวที่ค้าขายกันในตลาดโลกแต่ละปี ข้าวที่กองเป็นภูเขาเลากานี้ ส่งผลให้มิตินทุนมหาศาลในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ การประมูลขายข้าวในเอกชนครั้งล่าสุดก็ขายได้เพียง

210,000 ตันเท่านั้น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านตัน เนื่องจากเอกชนผู้เข้าประมูลไม่มั่นใจในคุณภาพของข้าว ดี อีโค โนมิสส์ระบุ

ดีอีโคโนมิสส์ชี้ว่า ขบวนการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐที่บริหารโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลเสียต่อความนิยมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ รวมทั้งนักลงทุนก็เริ่มวิตกว่า นโยบายนี้จะทำให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศอ่อนแอลงอย่างมาก และจะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

นิตยสารฉบับดังกล่าวยังอ้างถึงบทวิเคราะห์ของ มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต ที่ออกมาเตือนว่า โครงการรับจำนำข้าวอาจจะทำวินัยการคลังของประเทศเสียหาย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

### **FAO เหยดดัชนีราคาอาหารโลกอ่อนตัว 1.9% ในเดือนก.ค. ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 3**

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ราคาอาหารโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนก.ค. โดยราคาธัญพืชปรับตัวลง แม้ว่าราคาข้าวทั่วโลกจะมีทั้งที่ปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงก็ตาม

ดัชนีราคาอาหารโลกที่จัดทำโดย FAO ปรับตัวลดลง 1.9% และ 205.9 จุดในเดือนก.ค. ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สาเหตุที่ทำให้ดัชนีปรับตัวลงมากที่สุดมาจาก ธัญพืชและซีเรียล ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดดัชนี โดยธัญพืชและซีเรียล ร่วงลงไปเกือบ 4%

ราคาข้าวโพดร่วงหนักสุด รองลงมาคือ ราคาข้าวสาลี แต่ราคาข้าวโลกอยู่ในระดับที่เกือบจะทรงตัว โดยมีรายงานราคาที่แตกต่างกันไปในประเทศต่างๆ โดยราคาข้าวในไทยร่วงลงมากที่สุด แต่ราคาข้าวในเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับองค์ประกอบอื่นๆของดัชนีนั้น ราคาน้ำมันและไขมันร่วงลงไปประมาณ 3% ส่วนราคาน้ำตาลตกลงไปกว่า 1% และราคาเนื้อสัตว์ทรงตัวเมื่อเทียบกับสถิติเดือนมิ.ย.

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

### **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-8 ส.ค. 2556 มีจำนวน 87,663 ตัน มูลค่า 37.621 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 8 ส.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.147 ล้านตัน มูลค่า 1.779 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 4.8% และมูลค่าลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 4.357 ล้านตัน มูลค่า 1.949 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 697,160 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 185,505 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 18,932 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 131,398 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 216,691 ตัน ปลายข้าวจำนวน 14,733 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 16,627 ตัน และข้าวหอมจำนวน 95,750 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 396,950 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 244,082 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 28,905 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

[ที่มา Riceonline.com](#)

### **พม่า**

ผู้ประกอบการข้าวของพม่าเริ่มส่งออกข้าวไปยังยุโรปมากขึ้นหลังการยกเลิกการแทรกแซง (Sanction) จากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการของพม่ายังประสบปัญหาเกี่ยวกับการ



ควบคุมคุณภาพและการขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่จะใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ต้องส่งข้าวไปตรวจสอบคุณภาพในสหภาพยุโรปก่อนการส่งออก

กระทรวงพาณิชย์พม่า ประกาศตัวเลขการผลิตข้าวว่าพม่าสามารถผลิตข้าวได้ปีละ 14 ล้านตัน ซึ่งกว่า 3 ล้านตันเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2012/2013 (เมษายน-มิถุนายน) พม่าส่งออกข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน

จากการที่พม่าเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งพม่ามีแนวโน้มจะสามารถผลิตและส่งออกข้าวได้มากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของพม่า โดยในปี 2012 พม่าส่งออกข้าวไป ฟิลิปปินส์จำนวน 29,673.9 ตัน เพิ่มขึ้น 619.39% จากปีก่อนหน้า ตามด้วยสหภาพยุโรป จำนวน 25,511 ตัน (เพิ่มขึ้น 113.98%) และอินโดนีเซีย 11,819.6 ตัน (เพิ่มขึ้น 936.81%) ตามลำดับ

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ นครย่างกุ้ง](#)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ค. มีจำนวน 2.2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 65 วัน) เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.2 ล้านตัน แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.3 ล้านตัน ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 700,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 31%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (rice stocks in the households) มีจำนวนประมาณ 810,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 37%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 24 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 760,000 ตัน และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 680,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 31%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

## อินโดนีเซีย

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog (The State Logistics Agency) ระบุว่า Bulog อาจจะต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อย 600,000 ตัน ในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวอาจจะลดลงเพราะสภาพอากาศผิดปกติและระบบชลประทานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้มีประมาณ 69.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพียง 0.31%

ผู้บริหารของ Bulog กล่าวว่า การนำเข้าข้าวเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสินค้าคงคลัง Bulog ใต้ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลจำเป็นต้องให้ข้าวมากขึ้นสำหรับคนยากจน (the poor programme or Raskin) ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเดือน ก.ค. ปีที่แล้วรัฐบาลให้ Bulog นำเข้าข้าวได้ 1 ล้านตัน แต่ Bulog นำเข้าเพียง 670,000 ตัน จากเวียดนาม 600,000 ตัน และอินเดีย 70,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2012/13 นี้ คาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน ลดลงประมาณ 49% จากจำนวน 1.96 ล้านตันในปี 2011/12

ทั้งนี้ USDA คาดว่าการนำเข้าข้าวอย่างไม่ถูกกฎหมายจะเพิ่มขึ้นเพราะราคาข้าวในประเทศของอินโดนีเซียสูงกว่าราคาข้าวของเวียดนามและไทย โดยเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาราคาข้าวชนิด IR64 อยู่ที่ประมาณ 776 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (8,000 รูเปียะต่อก.ก.) ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวขาว 15% ของไทยประมาณ 30% ที่ระดับ 600 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (6,200 รูเปียะต่อก.ก.) และสูงกว่าราคาข้าวขาว 15% ของเวียดนามประมาณ 86% ที่ระดับ

415 เหรียญสหรัฐต่อตัน (4,300 รูเปียะต่อก.ก.) ขณะเดียวกันการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ เช่น ข้าวญี่ปุ่น ข้าวเหนียว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวที่มีการใช้ในร้านอาหารต่างๆ คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับผลผลิตข้าวนั้น USDA คาดว่าในปี 2012/13 จะมีผลผลิตประมาณ 36.55 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 37.5 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ในปีนี้จะลดลงและมีปัญหาจากการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อินเดียสามารถส่งออกข้าวได้เกือบ 6 ล้านตัน เนื่องจากในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีได้อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าในเดือน มิ.ย. อาจจะมีการส่งออกได้ถึง 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่คาดว่าจะส่งออกประมาณ 800,000 ตัน

ทั้งนี้ค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐได้อ่อนค่าลงจากเดือน เม.ย. ที่ระดับ 53 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 60 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยกระตุ้นการส่งออกของอินเดียได้เป็นอย่างมาก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2012/13 นี้ อินเดียจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณครั้งก่อนที่ 9 ล้านตัน แต่ลดลงจากปริมาณส่งออกในปี 2011/12 ที่คาดว่าจะมีการส่งออกมากเป็นประวัติการณ์ถึง 10.37 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 25 ก.ค. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 33.9 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีนี้รัฐบาลจะจัดหาข้าวได้ประมาณ 34.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2% และต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาข้าวให้ได้ 40 ล้านตันในปีนี้

สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ส.ค. อยู่ที่ 29.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากจำนวน 28.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% จากจำนวน 31.5 ล้านตันเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากเป็น 2.5 เท่าจากเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้มีสต็อกขั้นต่ำที่ 11.8 ล้านตัน และเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดปีการผลิตนี้ (30 ก.ย.) คาดว่ารัฐบาลจะเหลือสต็อกข้าวในคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค. ประมาณ 22.5 ล้านตัน เพราะในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ของปีนี้ รัฐบาลยังคงมีการจัดสรรข้าวให้ประชาชนในปริมาณมาก ประกอบกับที่มีการคาดการณ์ว่าการจัดหาข้าวในปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาด้วย

สำหรับสต็อกธัญพืชทั้งหมดนั้น ณ วันที่ 1 ส.ค. มีจำนวน 69.6 ล้านตัน ลดลง 8.5% จากจำนวน 76.1 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6% จากจำนวน 73.9 ล้านตันเมื่อเดือนก่อน โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีจำนวน 40.4 ล้านตัน ลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 5% จากจำนวน 42.4 ล้านตันเมื่อเดือนก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและพืชน้ำมันแห่งชาติ (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 จีนอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากจำนวน 3.5 ล้านตันในปี 2012/13 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะลดลงขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกคาดว่าจะอ่อนตัวลงซึ่งเป็นผลดีต่อการนำเข้าข้าวของจีน โดยคาดว่าราคาข้าวของเวียดนามจะถูกกว่าข้าวภายในประเทศจีน

ประมาณ 65-80 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ปัญหาการตรวจพบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในข้าวที่มณฑล Hunan ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ CNGOIC ยังได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2013/14 จะมีจำนวนลดลงประมาณ 1 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 144 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งภาวะดังกล่าวได้ส่งผลให้ผลผลิตข้าวปลายฤดูหรือข้าวน้ำหนัก (late rice crop) ลดลงประมาณ 6%

นักวิจัยจาก Shanghai JC Intelligence Co. ระบุว่า ผลผลิตข้าวและฝ้ายในปีนี้อาจลดลง เนื่องจากจีนเผชิญกับคลื่นความร้อนทำให้สภาพอากาศแห้งแล้ง โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศแล้งคือ มณฑลหูหนาน กุ้ยโจว หูเป่ย์ และเทศบาลนครฉงชิ่ง ซึ่งมีฝนตกน้อยกว่าปกติ 10-30% นับตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มณฑลหูหนาน กุ้ยโจว และหูเป่ย์ถือเป็นมณฑลผลิตข้าวรายใหญ่ของประเทศ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีน คาดการณ์ว่าบริเวณตอนใต้ของจีนจะยังคงเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยคาดว่าสภาพอากาศในบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทางด้านศูนย์ข้อมูลรัฐพืชและพืชน้ำมันแห่งชาติ (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในพื้นที่ตามแนวแม่น้ำแยงซี และตอนใต้ของประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว CNGOIC พยากรณ์ว่าในปีนี้อาจมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 206.7 ล้านตันเพิ่มขึ้น 1.2% และในสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานอีกครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว รายงานว่า มณฑลหูหนาน (Hunan) เป็นมณฑลการเกษตรยักษ์ใหญ่ของจีน มีประชากร 70 ล้านกว่าคน โดยประชากรในชนบทมีสัดส่วน 70% นอกจากนี้ หูหนานยังเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญของจีน และมีฉายาว่า “คลังข้าว” ของจีน จึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2013 เป็นต้นมา หูหนานเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี และปัจจุบันภัยแล้งกำลังคุกคามหูหนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางและภาคใต้ที่มีการสูญเสียอย่างรุนแรง

การที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของหูหนานประสบภาวะภัยแล้งในหลายระดับ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคมของปีนี้ ใน 107 เมือง (เขต) ของหูหนาน มีพื้นที่เกษตร 9.8 ล้านหมู่ (1 หมู่ = 677 ตร.ม.โดยประมาณ) ประสบภัยแล้ง โดยพื้นที่ 2.4 ล้านหมู่ประสบภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง และ 0.7 ล้านหมู่ประสบภาวะภัยแล้งขั้นรุนแรงที่สุด ซึ่งปัจจุบันยังคงมีพื้นที่เกษตรประสบภาวะภัยแล้งเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านหมู่ต่อวัน โดยในช่วงวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2013 ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยของหูหนานมีแค่ 30.4 mm ซึ่งเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเท่ากับ 100.1 mm แล้ว หรือลดลง 69.6% จากวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2013 ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยของหูหนานมีเพียง 6.5 mm ซึ่งมีเมือง(อำเภอ)ทั้งหมด 47 แห่งที่ขาดน้ำฝน และมีเพียง 9 เมือง (อำเภอ)มีน้ำฝนโดยเฉลี่ยเกิน 10 mm ในขณะเดียวกัน เนื่องจากอุณหภูมิอยู่ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง จึงมี 40 กว่าเมือง(อำเภอ) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส เช่น ฉางซา จูโจว เชียงถาน ฯลฯ จนถึงเมื่อวันที่ 29 เมืองฉางซา ซึ่งเป็นเมืองเอกของหูหนาน มีอุณหภูมิสูงสุดเกิน 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การระเหยของน้ำ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาวะภัยแล้งจึงรุนแรงตามไปด้วย

ภาวะภัยแล้งเกิดอย่างกะทันหัน รวมทั้งกินบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่และรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลูกข้าวครั้งที่ 1, 2 และ 3 ของหูหนานอย่างมาก เช่น เมล็ดของการปลูกข้าวครั้งที่ 1 เติบโตอย่างไม่สมบูรณ์หรือเหี่ยวเฉาลง ครั้งที่ 2 ไม่สามารถออกรวง และครั้งที่ 3 เติบโตไม่ได้ ฯลฯ

ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามใช้มาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง และคาดการณ์ว่า ในปี 2013 ปริมาณการผลิตข้าวของหูหนานจะลดลง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำปีเดือนสิงหาคม 2556 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 477.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 468.9 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 จะมีประมาณ 143.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 144 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 108 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 475.27 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 468.95 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 104.8 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 107.47 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.53 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.53 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 38.66 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 38.1 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน มากกว่าปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.3 ล้านตันที่นำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาคาดว่าจะนำเข้า 1.15 และ 0.98 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 7.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 9.7 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA